
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองปล่อง 

------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายพีระพนัธ์ จันทร์แจ่มภพ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
2. นายธาดา ชาติประสพ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
3. นายบุญมั่น บุญรอดดวง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 1 
4. นางต๋อย เตียงนิล     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 1 
5. นายสัมฤทธิ์ จ าเนียรกูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 1 
6. นายทิวากร พรมเมล์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 1 
7. นางสมพิศ จังอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 1 
8. นายประทีป ม่านทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 2 
9. นางประนาด สวัสดี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 2 

10. นายสนทยา เภสัชชะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 2 
11. นายอาทิตย์ คงสืบชาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 2 
12. นายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เขต 2 
13. นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯต าบลหนองปล่อง 

ผูไ้ม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง 
2. นายละไม พวงมาลี รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง 
3. นายชูชีพ ตุ่นวงษา รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง 
4. นางสาวสุกันญา ฉิมโพธิ์กลาง เลขานุการยากเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง 
5. นายแล บุญรอดดวง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง 
6. นางสาววิไลวรรณ์ แพร่งสุวรรณ ์ รองปลัดเทศบาล 
7. นางสาวรัตติกาล ทองเกล้ียง รองปลัดเทศบาล 
8. นางสาวสายใจ ช านิพันธ์    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางเบญจมาศ คงสืบชาติ ผู้อ านวยการกองคลัง 

10. นางสาวสนทยา คงสืบชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11. นางสาวอารีรัตน์ เข็มบุบผา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
12. นายสุวัฒน์ ประทุมเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นายนิคม เสาวพันธ์ นายช่างโยธา 
14. นายสุประพัฒน์ มีแย้มภักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

 
 

/ เริ่มประชุม ... 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่องครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเรียนเชิญนายพีระพนัธ์ จันทร์แจ่มภพ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
 2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองปล่อง ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม ถึงวันท่ี 7 กันยายน 
2564 ในการประชุม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 
2564 ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้จัดท าส าเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จ านวน 17 หน้า และส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น   
 ขอสอบถามอีกครั้งว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรท่ีจะมีการแก้ไข
บันทึกรายงานการประชุม ท่ีได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง หรืออาจตกหล่น
ท าให้ข้อความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถ้าไม่มี จึงขอมติท่ีประชุม มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม           มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง    
                                                    

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญตัติ) 
นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมานั้น สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ 
ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียด
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

/ ข้อ 51 … 
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 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษา 
เรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ 
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลง
มตินั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ 
ในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา 
รวดเดียว ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นัน้ 
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ 
ระงับไว้เท่านั้น 

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อทุกท่านได้รับทราบระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติรายงานผลการพิจารณา 

นายบุญมั่น บุญรอดดวง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายบุญมั่น บุญรอดดวง ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ตามท่ีสภา 
เทศบาลต าบลหนองปล่อง ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2563 การพิจารณาในวาระท่ี 1 
ได้แต่งต้ังให้ข้าพเจ้าและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยก าหนดรับค าแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 16 สิงหาคม 2564  
เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอรายงานผลการด าเนินงาน ผลการประชุม ดังนี้ 

1. ห้วงระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ 
2. ไม่มีกรรมการท่านใดสงวนความเห็นขอแปรญัตติ  

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สภาได้รับทราบการรายงานจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีได้ด าเนินการตามระเบียบข้ันตอนไปแล้วนั้น ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  
และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวนความเห็นขอแปรญัตติ ถือว่าร่างของ 
คณะผู้บริหารเสนอมามีเพียงร่างเดียว  

/ ประธานสภา ... 
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นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลแจ้งเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมสมาชิกฯ  
มีท้ังหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ต่อไปขออนุญาตถามมติท่ีประชุมใน 
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด พิจารณาแล้วเห็นชอบให้
คงร่างเดิมเทศบัญญัติงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                            
                                                                                                           

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สรุปท่ีประชุมเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 3.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบในการตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติหรือไม่  

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจง มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
จะให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก 

มติที่ประชุม           - ไม่มี -                                                                    
                                                                                                           

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อสมาชิกสภาไม่มีเรื่องอภิปรายเพิ่มเติม ประธานสภาเทศบาลฯ 
แจ้งเลขานุการสภาเทศบาลฯ นับองค์ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีท้ังหมด 
12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับผมขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า 
ท่านเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีได้ผ่านวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแล้ว มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565 กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   . 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                      
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นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

บัดนี้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านการพิจารณามาครบท้ัง 3 วาระแล้ว  
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง ตลอดจนคณะผู้บริหารและท่านปลัดเทศบาลฯ
ได้กล่าวเพิ่มเติม 

นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ในนาม 
ของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองปล่อง ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้มีมติเห็นชอบ
ต่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
ขอยืนยันว่าจะด าเนินการบริหารงานของเทศบาล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยแท้จริง สมดังท่ีท่านได้ให้ความไว้วางใจผมและคณะผู้บริหารขอขอบคุณ 
ทุกท่านอีกครั้ง 

นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  

มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ 
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง 
ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ 
และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติ
นั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  
แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่าง 
เทศบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับ 
เป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาล 
ไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ 
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินัน้เป็นอันตกไป 

ในส่วนของการด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในส่วนของสภาเทศบาลได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ในนามของเทศบาลต าบลหนองปล่องขอขอบคุณสมาชิก 
  

/ สภาเทศบาล ... 
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 สภาเทศบาล ท้ัง 2 เขต ท่ีอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยการตั้งงบประมาณเทศบัญญัตินั้นต้ังจากงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าและงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชน และหลังจากท่ีสภาได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอต่อนายอ าเภอภายใน  
7 วันเพื่อให้นายอ าเภอเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ก็จะส่งให้นายกเทศมนตรีด าเนินการประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติม 
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นางประนาด สวัสดี    
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางประนาด สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองปล่อง เขต 2 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขอเสนอเรื่อง 
การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ท่ี 2 บ้านหนองหัวลาว บริเวณแยกถนนสายหลัก  
ซึ่งเป็นจุดเส่ียงและเกิดอันตรายบ่อยครั้ง 

นายธาดา ชาติประสพ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายธาดา ชาติประสพ รองประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองปล่อง ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาในเรื่องของ
การให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และเรื่องการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเปิดจากส่ีแยก บ้านผู้ใหญ่หมู่ท่ี 4 ถึง 
บ้านนายย้อย   

นายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองปล่อง เขต 2 จากการที่สภาเทศบาลต าบลหนองปล่องได้ด าเนินการ
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต้ังแต่วาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 3 ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากสภาเทศบาล
ต าบลหนองปล่องเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งคณะผู้บริหารได้อภิปรายถึงหลักการ 
และเหตุผลในเรื่องงบประมาณงบบุคลากรและการเสนองบประมาณในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ จะเห็นได้ว่ายอดงบประมาณของบุคลากรเพิ่มข้ึนทุกปี  
ท าให้งบประมาณในการก่อสร้างลดลง ซึ่งปัจจุบันบุคลากรเพียงพอแล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องการบุคลากรเพิ่มอีก 

นางประทีป ม่านทอง    
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายประทีป ม่านทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองปล่อง เขต 2 กระผมมีความห่วงใยในเรื่องโรคระบาดโควิด 19  
ในต าบลหนองปล่อง ซึ่งขณะนี้มีผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและมาจากพื้นท่ีสีแดง  

 

/ ได้มาคัดกรอง … 
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 ได้มาคัดกรองและกักตัวในต าบลหนองปล่องเป็นจ านวนมากและไม่ทราบว่า
จะต้องอีกนานเท่าไร จึงเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณว่าจะเพียงพอหรือไม ่
จึงขอให้พิจารณางบประมาณในส่วนนี้ให้เพียงพอด้วยครับ 

นางต๋อย เตียงนิล    
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางต๋อย เตียงนิล สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองปล่อง เขต 1 ฝากผู้บริหารพิจารณาโครงการหินคลุก ขอปรับเป็น
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายได้หรือไม่ค่ะ และนโยบายช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หากเทศบาลสามารถด าเนินการได้จะเป็นการดีมากค่ะ  
แต่ท้ังนี้ขอเรียนแจ้งว่าเทศบาลต าบลหนองปล่องได้มีอาสาบริบาลช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วค่ะ 

นางสมพิศ  จังอินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางสมพิศ จังอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองปล่อง เขต 1 เรื่องการสรรหางบประมาณสรรหาโต๊ะ เก้าอี้  
ให้แก่ อสม. เพื่อการด าเนินงานท่ีสะดวกค่ะ 

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง ได้กล่าวต่อสภาเทศบาลฯ ครับ 

นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ขอขอบคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง ทุกท่าน ท่ีเห็นความส าคัญในการบริหาร 
เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลหนองปล่อง ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพื่อการพัฒนา 
ต าบลหนองปล่อง คณะผู้บริหารจะยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน 
และเมื่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้ประกาศใช้แล้ว กระผมจะเร่งด าเนินการโครงการท่ีได้ต้ังในเทศบัญญัติต่อไป 
ส่วนในเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เป็นเรื่องของงานสาธารณสุข
และงบประมาณในส่วนของ สปสช. ทางเทศบาลต าบลหนองปล่อง ได้มี
อาสาสมัครบริบาล ให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้ว 3 ท่าน  
และในส่วนเรื่องงบประมาณการด าเนินการโรคระบาดโควิด 19 คณะผู้บริหาร
จะน าไปพิจารณาอีกครั้งครับ 

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญ 
ผู้อ านวยการกอง ท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  

นายนิคม เสาวพันธ์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายนิคม เสาวพันธ์ นายช่างโยธา 
ช านาญงาน กระผมขอรายงานผลการด าเนินงานของกองช่าง ให้สภาเทศบาล 
ได้รับทราบ ดังนี้  

1. โครงการลอกรางระบายน้ า หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 2 ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว     

2. โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองใหญ่ – ทุ่งตลาด ด าเนินการ 
แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านดอนหวาย-บ้านนายสนั่นมาประจง  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    

/ ในส่วนของ ... 
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 ในส่วนของโครงการท่ียังไมไ่ด้ด าเนินการได้แก่โครงการวางท่อบ้านส าโรง 
หมู่ท่ี 5 กองช่าง ก าลังด าเนินการเขียนแบบและประมาณการราคา ส่วนสาเหตุ 
ท่ียังล่าช้าเนื่องจาก เร่งด าเนินในส่วนของการเขียนแบบและประมาณการโครงการ
เพื่อเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ส่วนในเรื่องของนโยบายนายกเทศมนตรี 
ให้เร่งด าเนินการส ารวจ ออกแบบ ประมาณการราคา เพื่อท่ีจะด าเนินการ 
ของบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการลงพืน้ท่ี 
โดยมีนายโอฬาร สุขสบาย และนายธีระศักดิ์ คงสืบชาติ ช่วยออกส ารวจ 
อีกสาเหตุคือกระผมยังไม่ช านาญเส้นทางเนื่องจากกระผมได้ย้ายมาเมื่อวันท่ี 2 
มีนาคม 2564 แต่ท้ังนี้จะเร่งด าเนินงานอย่างเต็มท่ี เพื่อพัฒนาต าบลหนองปล่อง
ของเราจึงเรียนแจ้ง ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านายกเทศมนตรี และ 
ท่านปลัดเทศบาล ได้รับทราบครับ  

นายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญ 
ผู้อ านวยการกอง ท่านใดท่ีจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ท่ีจะ
เสนอเพิ่มเติมหรือช้ีแจงเรื่องใดอีกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือ
ในการประชุมครั้งนี้ ในสมัยการประชุมนี้ก็คงส้ินสุดลงเท่านี้ ถ้าหากมีการประชุม
อะไรอีกก็จะมีหนังสือแจ้งทุกท่านมาร่วมประชุมอกีครั้ง ขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม เวลา  10.30  น. 
 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

     

           ......17..../ ส.ค. /2563    

 
 

 

(ลงช่ือ)   สุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน ์  ผู้จดบันทึกการประชุม 
         (นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์) 

                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ               
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 แล้วถูกต้อง 

 
(ลงช่ือ)          ต๋อย   เตียงนิล       ประธานกรรมการ 
               (นางต๋อย  เตียงนิล) 
  
(ลงช่ือ)       ประนาด   สวัสดี      กรรมการ 
              (นางประนาด  สวัสดี) 

     
(ลงช่ือ)       สมพิศ  จังอินทร์      กรรมการ 
    (นางสมพิศ  จังอินทร์) 
 
(ลงช่ือ)    พีระพันธ์   จันทร์แจ่มภพ    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 

          (นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
  วันท่ี    25     สิงหาคม  2564 

 


